

Source :

ผู้จัดการรายวัน

Date : -9 ส.ค. 2561 Page :

๒๒

No :

# อ้างอยากให้พลังงานถูกลง 'ศิริ'รับสั่ง'ปตท.-กฟผ.'ทำแผน

ผู้จัดการรายวัน 360 - "ศิริ จิระพงษ์พันธ์" รุมว. พลังงาน รับส่งเอกสารที่ประชุมกรม. 7 พ.ย.60 ให้ ปตท. และ กฟผ. ไปศึกษาแนวทางการปรับบทบาท และผลกระทบจริง ชี้ดเส้นส่งแผนคืน ก่อนวันที่ 31 มี.ค.นี้ ย้ำไม่มีคำว่า "ผูกขาด" โดยรัฐหรือเอกชน แต่ต้องร่วมกันสร้างราคาพลังงานให้ต่ำลง เพื่อส่งต่อประชาชน แย้มพีดีพีใหม่ไม่กำหนดโควตาการผลิตไฟฟ้าว่าเป็นของใคร รวมถึงสัดส่วนพลังงานทดแทน ก็จะไม่กำหนด พร้อมเบรก กฟผ. ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงาน 2,000 เมกะวัตต์ อยากได้ต้องลงแข่งกับเอกชน

# อ้างอิงยากให้พลังงานถูกลง-'ศิริ'รับสั่ง'ปตท.-กฟผ.'ทำแผน

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่เอกสารที่แจกในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2560 เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด้านพลังงานว่า ได้ส่งเอกสารดังกล่าวไปให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ศึกษาบทบาท ความคิดเห็น ผลกระทบและแนวทางการพิจารณาแล้ว โดยย้ำเป้าหมายการศึกษาที่จะทำให้ราคาพลังงาน โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าต่ำลง โดยให้ส่งแผนภายในไม่เกิน 31 มี.ค.2561 เพื่อนำไปประกอบกับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า (พีดีพี) ใหม่

"ผมไม่อยากให้สังคมกลับกันว่าใครจะผูกขาดพลังงาน เพราะข้อเท็จจริง รัฐไม่ได้ผูกขาด เอกชนและรัฐวิสาหกิจ ก็ไม่ได้ผูกขาด แต่เป็นการร่วมกันและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการพลังงานประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดที่จะส่งต่อประชาชนได้ใช้ราคาพลังงานต่ำ ทั้งค่าไฟและน้ำมันไม่แพงขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะพีดีพีใหม่ต้องมองว่าจะทำอย่างไรไม่ให้ค่าไฟแพงขึ้น ซึ่งแผนเดิมเฉลี่ยค่าไฟปลายปี 2579 จะอยู่ที่ 5.55 บาทต่อหน่วย ก็ควรจะทบทวนให้ลดลง" นายศิริกล่าว

สำหรับสายส่งยังคงเป็นของ กฟผ. เช่นเดียวกับท่อก๊าซฯ ก็ยังคงเป็นของ ปตท. ซึ่งเป็นของรัฐเพื่อความมั่นคง แต่จะมีคณะ

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เข้ามาดูแลกิจการที่จะเปิดให้บุคคลที่ 3 เข้ามาใช้บริการได้ เพื่อก่อให้เกิดการแข่งขัน โดยในส่วนของการผลิตไฟฟ้านั้น ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดให้เอกชนเข้ามาแข่งขันเสนอขายไฟฟ้าอยู่แล้ว ทั้งรายเล็กและผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (ไอพีพี) โดยพีดีพีใหม่ ก็จะมีการศึกษาถึงการผลิตไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นต้องกำหนดโควตาว่าใครจะผลิตไฟฟ้าเท่าใด ทบทวนจะมุ่งเน้นการแข่งขันเพื่อให้ค่าไฟฟ้าต่ำลงมากกว่า ซึ่งหมายถึง กฟผ. ก็ต้องแข่งขันราคาด้วยบนกติกาที่เท่าเทียมกัน

ส่วนท่อก๊าซฯ ก็ให้ ปตท. ไปดูในเรื่องของราคาก๊าซฯ และค่าผ่านท่อ เพื่อตอบให้ได้ว่าในอีก 3-5 ปีข้างหน้า จะลงทุนอะไรบ้าง และต้องไปรังไรเพราะอะไร และต้องส่งเสริมให้เกิดการจัดท่อก๊าซ (Supply Gas) ที่มีผู้เล่นมากขึ้น ซึ่งอดีตที่ผ่านมา ปตท. เองได้ลงทุนตามที่รัฐมอบหมายและบริหารจัดการได้ดีมาโดยตลอด การจะประนีประนอมผูกขาดเหมือนในอดีต หากให้ใครลงทุน จะลงทุนหรือไม่ ทุกอย่างก็ต้องค่อยเป็นค่อยไป

"กรณีที่ กฟผ. เสนอทำพลังงานทดแทน 2,000 เมกะวัตต์ ความเห็นของผมไม่ควรกำหนดโควตาใดๆ แต่ใครทำได้ราคาต่ำก็ได้ไปเลย โดยวิธีเปิดประมูลและไม่เห็นด้วยว่าควรกำหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนในพีดีพีว่าควรจะเป็นอย่างไร

เพราะอนาคตเทคโนโลยีเปลี่ยนไปและจะมีการเปิดเสรีโซลาร์รูฟท็อปอยู่แล้ว ซึ่งการเปิดเสรีโซลาร์รูฟท็อปนี้ จะมีความชัดเจนในกลางปี ส่วนโครงการรับซื้อไฟจาก VSPP Semi Firm ก็ต้องรอพีดีพีใหม่ก่อน" นายศิริกล่าว

สำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ และเทพา จ.สงขลา ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความชัดเจนของโรงไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด โดยคาดว่าจะภายใน 2 สัปดาห์จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจน โดยให้ กฟผ. ไปศึกษา เพื่อนำเสนอ โดยไม่ได้กำหนดว่าที่โรงไฟฟ้าถ่านหินจะอยู่ภาคใต้ อาจอยู่ภาคไหนก็ได้ และเชื้อเพลิง ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นก๊าซฯ ก็ได้ และ กฟผ. ยังต้องไปศึกษาว่าสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ที่เหมาะสมควรเป็นสัดส่วนใดกันแน่ด้วย

นายพรชัย รุจิประภา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน กล่าวว่า ร่างปฏิรูปพลังงานที่จัดทำแล้วเสร็จ เบื้องต้นได้มองถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งจะทำให้เป็นจุดเปลี่ยนพลังงานที่สำคัญ โดยทั้ง ปตท. และ กฟผ. ยังคงความเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่จำเป็นต้องปรับบทบาทเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในอนาคต เช่นเดียวกับการจัดทำพีดีพีต้องปรับใหม่ ไม่ใช่แคร์วิวเท่านั้น โดยคำนึงถึงการกระจายแหล่งเชื้อเพลิง.